



## ประกาศสำนักอุทกวิทยาและบริหารน้ำ

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) และมีสิทธิเข้ารับการ

ประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) ในตำแหน่งวิศวกรชลประทานและช่างสำรวจ

ตามที่ได้มีประกาศกรมชลประทาน ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2551 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อ  
เลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งวิศวกรชลประทานและช่างสำรวจ สังกัด สำนักอุทกวิทยา  
และบริหารน้ำ โดยกำหนดประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2551 ไปแล้วนั้น

บัดนี้ การประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) ได้เสร็จสิ้นแล้ว ฉะนั้น อาศัยคำสั่ง กรม  
ชลประทานที่ ข 49 / 2550 ลงวันที่ 25 มกราคม 2550 สำนักอุทกวิทยาและบริหารน้ำ จึงขอประกาศรายชื่อผู้มี  
สิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบ  
สัมภาษณ์) ดังต่อไปนี้

ก) รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ

ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ข) กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์)

ให้ผู้มีรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ครั้งที่ 1  
(สอบข้อเขียน) ในตำแหน่ง วิศวกรชลประทานและช่างสำรวจ เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบ  
สัมภาษณ์) ตามวัน เวลา และสถานที่ในตารางสอบ ดังนี้

### 1. ตำแหน่ง วิศวกรชลประทาน

วัน เวลาในการ ประเมินสมรรถนะ	เลขประจำตัวสอบ	สมรรถนะและวิธีการ ประเมิน	สถานที่ในการประเมิน สมรรถนะ
วันอังคารที่ 5 สิงหาคม 2551 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป	01-08	โดยการสัมภาษณ์และ การประเมินบุคคล	ห้อง 305 ตึกศูนย์วิศวกรรม ชลประทาน
	12-13		
	15		
	17-18		
	21		
	26		
	28		
	35-36 และ 44		

## 2. ตำแหน่งช่างสำรวจ

วัน เวลาในการ ประเมินสมรรถนะ	เลขประจำตัวสอบ	สมรรถนะและวิธีการ ประเมิน	สถานที่ในการประเมิน สมรรถนะ
วันอังคารที่ 5 สิงหาคม 2551 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป	01 05	โดยการสัมภาษณ์และ การประเมินบุคคล	ห้อง 305 ตึกศูนย์วิศวกรรม ชลประทาน

### ค) ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์)

#### ให้ผู้เข้ารับการประเมินสมรรถนะปฏิบัติตามระเบียบดังนี้

1. แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม กล่าวคือ สุภาพสตรี สวมเสื้อ กระโปรงหรือกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น สุภาพบุรุษสวมเสื้อ กางเกง โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น และประพฤติตนเป็นสุภาพชน

2. ต้องนำบัตรประจำตัวผู้สมัคร และบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ไปในวันประเมินสมรรถนะทุกครั้ง หากไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่ง กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมินสมรรถนะอาจพิจารณาไม่อนุญาตให้เข้ารับการประเมินสมรรถนะก็ได้

3. เป็นหน้าที่ของผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะจะต้องทราบ วัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ

4. ในขณะที่รอสัมภาษณ์ ให้นั่งในบริเวณที่เจ้าหน้าที่จัดให้ ห้ามพูดคุยส่งเสียงดังหรือ ลูกเดินไปมา และต้องพร้อมที่จะเข้ารับการสัมภาษณ์ทันทีที่เจ้าหน้าที่เรียกให้เข้ารับการสัมภาษณ์

5. ผู้เข้ารับการสัมภาษณ์จะต้องเข้าสัมภาษณ์กับกรรมการสัมภาษณ์ตามที่เจ้าหน้าที่กำหนด

6. ผู้เข้ารับการสัมภาษณ์จะต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่หรือคำสั่งของกรรมการสอบสัมภาษณ์ รวมทั้งปฏิบัติตามระเบียบการสัมภาษณ์ที่กำหนดไว้นี้ ผู้ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามกรรมการสัมภาษณ์มีอำนาจพิจารณาปรับให้ตกการสอบสัมภาษณ์ได้ เมื่อเสร็จสิ้นการสอบแล้วให้ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ออกจากบริเวณอาคารที่ใช้เป็นที่สอบสัมภาษณ์โดยเร็ว และห้ามกระทำการใดอันเป็นการรบกวนแก่ผู้รอสัมภาษณ์

ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะนี้ หรือผู้ใดทุจริตหรือพยายามกระทำการทุจริต อาจไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ารับการประเมินสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์) และ /หรือคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรจะพิจารณาสั่งงดการให้คะแนนก็ได้

อนึ่ง หากปรากฏภายหลังว่าผู้มีสิทธิเข้าสอบรายใด ไม่มีหรือขาดคุณสมบัติทั่วไป หรือขาดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ตามที่กำหนดไว้ในประกาศรับสมัครสอบ จะถือว่าผู้นั้นเป็นผู้ที่ไม่มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์) ตามประกาศนี้ และไม่มีสิทธิเข้ารับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ง) กรมชลประทาน จะประกาศรายชื่อและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร ประมาณ วันที่ 26 สิงหาคม 2551 ณ สำนักอุทกวิทยาและบริหารน้ำ และที่ กรมชลประทาน สามเสน กรุงเทพมหานคร และทางเว็บไซต์กรมชลประทาน <http://www.rid.go.th>

ประกาศ ณ วันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2551



(นายสุธีร์ วัฒนกุล)

ผู้อำนวยการสำนักอุทกวิทยาและบริหารน้ำ

ประธานกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป



ตำแหน่งช่างสำรวจ

เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ	นามสกุล
01	นางทัชชกร	หาญนอก
05	นายชาญชัย	เฟื่องสำรวจ